

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี (นโยบายเร่งด่วน ม.ค.-ก.พ.52)

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
๑	<p>๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>๑.๑ การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค</p> <p>๑.๑.๑ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใช้แนวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟื้นฟูระเบียบสังคมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนับสนุนองค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการสร้างสมานฉันท์ ภายใต้กรอบของบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กร</p>			<p>ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>โครงการรักษาความปลอดภัยในเมืองใหญ่เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนใน กทม. ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนสิ่งผิดปกติในชุมชน โดยได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปปฏิบัติการทางข่าว จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล 6 จังหวัดซึ่งเป็นการขยายพื้นที่การรักษาความปลอดภัยในเมืองใหญ่ออกไปยังชุมชนโดยรอบนั้น ได้ดำเนินการลงพื้นที่แล้ว ในส่วนการวางเครือข่ายประสานงานที่เป็นกลุ่มสาขาอาชีพและองค์กรต่าง ๆ นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อกับผู้นำองค์กรในภาคเอกชน (Public Section)</p> <p>การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือได้จัดสัมมนาการให้ความรู้ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อกลุ่มองค์กรในภาคเกษตรกร พ่อค้า และเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทำโครงการพิทักษ์ความมั่นคงภายในกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย(ผรท.) ชนกลุ่มน้อย และชุมชนมุสลิม ได้นำเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
				<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหา ในขั้นต้น ตลอดจนรายงานให้รัฐบาลทราบเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มอาชีพและชุมชนได้ตรงต่อ ความต้องการและทันต่อเวลา ภาคตะวันตกและภาคใต้ ตอนบนเป็นการขอความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน อาทิ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้นำด้านการศึกษา เพื่อ รวบรวมรับทราบข่าวสารที่เป็นความขัดแย้งในท้องถิ่น การไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนา ปัญหาความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ภาครัฐ นำไปลดปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งระหว่าง ประชาชนต่อประชาชน และประชาชนต่อรัฐ</p> <p>ในด้านการจัดการรักษาความปลอดภัยได้ทำการ พัฒนาระดับการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐ โดยได้จัดทำร่างมาตรฐานเพื่อการรักษาความปลอดภัย ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว</p> <p>โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อความ มั่นคง เพื่อการพัฒนาสัมพันธ์เป็นการสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วมของชุมชน ในการช่วยกันลดและแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่น ได้จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น ระหว่าง 20-21 ก.พ.52 ใน ชื่อว่า “การฝึกอบรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อความ มั่นคง รุ่นที่ 1” ให้แก่ ผู้นำชุมชน และมวลชน (ประธาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) รอบบริเวณศูนย์ฝึกอบรม ประชาชนารถ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี</p>	

ลำดับที่	นโยบาย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		วันที่	สาระสำคัญ	ผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ	
	<p>๑.๑.๒ จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักการสร้างสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กำหนดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิพิเศษด้านภาษี และอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม</p>			<p>ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>สามารถดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของขบวนการก่อความไม่สงบทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญให้กับหน่วยปฏิบัติทางยุทธการ ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานพัฒนา ได้แก่ ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปแล้ว รวมทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ในพื้นที่ต่อทุกภาคส่วน อาทิ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันทางวิชาการ และหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ต้องการอิสระในการปกครองตนเองและกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคยุโรปกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ของไทย ตลอดจนการสนับสนุนงานข่าวกรองเพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ จชต. หรือเยาวชนใน จชต. ในสถานศึกษาต่างๆ ให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ที่มีการนำนโยบายด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เข้าไปพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับอย่างจริงจังกับกลุ่มก่อความไม่สงบที่ก่อเหตุและถูกจับกุม เนื่องจากมีพยานหลักฐานระบุชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุดังกล่าว</p>	<p>สชช.</p>